

Số: /BC-HĐND

Đồng Tháp, ngày tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

Thẩm tra kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2024 của Ủy ban nhân dân Tỉnh của các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh trình tại Kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân Tỉnh Khóa X

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14, theo phân sự công của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh (HĐND) Tỉnh, từ ngày 18 - 21/6/2024, các Ban HĐND Tỉnh đã tổ chức thẩm tra các nội dung theo từng lĩnh vực phục trách tại Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND Tỉnh về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2024⁽¹⁾ của Ủy ban nhân dân (UBND) trình tại Kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân Tỉnh Khóa X, Ban Pháp chế HĐND Tỉnh thay mặt các Ban HĐND Tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM

1. Về lĩnh vực kinh tế

Mặc dù trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trên cả nước nói chung và của Tỉnh nói riêng đang chịu tác động lớn đối với những khó khăn thách thức từ thị trường trong và ngoài nước, tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu, thiên tai đến nền sản xuất nông nghiệp của Tỉnh và các vấn đề khó khăn nội tại phát sinh đối với nền kinh tế của Tỉnh chưa được giải quyết triệt để tình trạng khan hiếm cát, tiến độ triển khai kế hoạch đầu tư công còn chậm, huy động vốn đầu tư từ các khu vực ngoài Nhà nước gặp nhiều khó khăn, hạ tầng phát triển công nghiệp chậm hoàn thiện,... Nhưng với quyết tâm phấn đấu rất cao của các cấp uỷ, chính quyền, MTTQVN và các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân nên việc thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2024 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển và duy trì được đà tăng trưởng, một số chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần tăng trưởng kinh tế của Tỉnh (GRDP) đạt 5,93% (trương đương so với cùng kỳ năm trước 5,98%).

2. Về lĩnh vực văn hoá - xã hội

¹ Báo cáo số 223/BC-UBND ngày 12/6/2024 của UBND Tỉnh về Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2024.

- *Về Giáo dục - Đào tạo*: Ngành Giáo dục đã có nhiều nỗ lực để nâng cao chất lượng dạy và học, kết thúc năm học 2023-2024 theo kế hoạch; việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong dạy học được quan tâm thực hiện². Quy mô phát triển các ngành học, cấp học phù hợp với quy mô dân số địa phương; tỷ lệ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đạt trình độ đào tạo chuẩn theo quy định của Luật giáo dục số 43/2019/QH14 cao hơn chỉ tiêu đến năm 2025 của Chính phủ³. Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn được duy trì tương đương cùng kỳ năm trước. Kết quả phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và xoá mù chữ được duy trì với các chỉ thành phần cao hơn thời điểm trước.

- *Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân*: Cùng với việc theo dõi và giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội được quan tâm thực hiện. Nguồn nhân lực y tế được chú trọng, ngày càng được cải thiện về số lượng và nâng cao chất lượng về trình độ chuyên môn. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được quan tâm thực hiện, từng bước củng cố mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh quyết toán bảo hiểm y tế được tăng cường.

- *Công tác an sinh xã hội, tạo việc làm và giảm nghèo*: Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công và các đối tượng chính sách được quan tâm thực hiện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Các giải pháp giảm nghèo bền vững tiếp tục được tập trung triển khai thực hiện. Công tác đào tạo nghề được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng theo hướng nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, số người được hỗ trợ tìm việc làm gia tăng, có 1.300 lao động đã xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 65% kế hoạch.

- *Hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch*: Nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ diễn ra sôi nổi, đổi mới nội dung và hình thức. Tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng giúp hoạt động du lịch phát triển, quảng bá hình ảnh, con người Đồng Tháp; nổi bật là việc tổ chức thành công Festival Hoa kiểng lần thứ I và Lễ hội Sen lần thứ II. Các hoạt động hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” kết hợp tổ chức giải thể thao trong các hoạt động văn hoá nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hoá, tinh thần của nhân dân. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá trên địa bàn Tỉnh

² Từ năm học 2023 - 2024, triển khai nhân rộng hồ sơ số, số liên lạc điện tử, sổ điểm điện tử, xây dựng được kho học liệu số, bài giảng điện tử dùng chung.

³ Viên chức ngành Giáo dục đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục 2019: ngành học mầm non 98,23%, tăng 3,36% (chỉ tiêu năm 2025 của Trung ương: 60,00%, của Tỉnh: 100%); cấp tiểu học: 90,96%, tăng 13,26% (chỉ tiêu năm 2025 của Trung ương: 50,00%, của Tỉnh: 100%); cấp trung học cơ sở: 95,00%, tăng 4,89% (chỉ tiêu năm 2025 của Trung ương: 60,00%, của Tỉnh: 100%); cấp trung học phổ thông: 100%, tăng 0,62%; giáo dục thường xuyên: 100% (chỉ tiêu: 100%).

tiếp tục quan tâm thực hiện. Các chỉ tiêu ngành du lịch đạt kết quả tích cực, nhiều sản phẩm dịch vụ du lịch mới ra mắt, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí.

- *Công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội* được quan tâm, chỉ đạo thực hiện; thường xuyên định hướng, cung cấp thông tin cho báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, công tác chỉ đạo điều hành của Tỉnh. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên địa bàn Tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng.

3. Về lĩnh vực pháp chế

- *Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo*: Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND Tỉnh bảo đảm thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên của cán bộ, công chức; công tác tiếp công dân định kỳ và đột xuất của thủ trưởng các cấp, các ngành trong Tỉnh được quan tâm và thực hiện nghiêm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo⁴. Bảo đảm công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn theo quy định của pháp luật⁵; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền⁶. Kịp thời giải quyết dứt điểm các trường hợp khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân ngay tại cơ sở, hạn chế để công dân khiếu nại vượt cấp; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo⁷. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, công chức và Nhân dân được các đơn vị thực hiện thường xuyên. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- *Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC)*: Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND Tỉnh có quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác PCTN, TC, nâng cao vai trò chỉ đạo, điều hành, tăng cường chỉ đạo ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo, điều hành của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác PCTN, TC. Ban hành hoặc chỉ đạo

⁴ Tiếp 890 lượt/996 người được tiếp, với 845 vụ việc, trong đó: có 12 đoàn khiếu nại đông người (tiếp lần đầu 03 đoàn; tiếp nhiều lần 09 đoàn);

Thủ trưởng các đơn vị tiếp công dân định kỳ và đột xuất trong kỳ được 139 lượt, với 152 người được tiếp riêng lẻ. Chủ tịch UBND Tỉnh tổ chức tiếp công dân 05 kỳ/10 lượt người/10 vụ việc.

⁵ Tổng số tiếp nhận trong kỳ: 968 đơn (kỳ trước chuyển sang 19 đơn, tiếp nhận trong kỳ 949 đơn), đủ điều kiện xử lý: 855 đơn/ 855 vụ việc.

Kết quả xử lý đơn: đơn thuộc thẩm quyền: 503; đơn không thuộc thẩm quyền: 352.

⁶ Tổng số vụ khiếu nại, tố cáo đã giải quyết 129 đơn/231 đơn phải giải quyết, đạt tỷ lệ 55,8 %. Trong đó:

+ Giải quyết đơn khiếu nại 127 đơn/ 227 đơn phải giải quyết, đạt tỷ lệ 56%.

+ Giải quyết tố cáo 02/04 đơn phải giải quyết; đạt tỷ lệ: 50%. Qua công tác giải quyết tố cáo đã kiến nghị xử lý 01 tập thể và 02 cá nhân có vi phạm (đã thực hiện xong).

⁷ UBND Tỉnh ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 05/01/2024 về việc phối hợp, tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2024.

ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện⁸; hoàn thiện tổ chức, bộ máy, phân công trách nhiệm công tác PCTN, TC. Đảm bảo thực hiện tốt công tác: công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; chuyển đổi vị trí công tác⁹; cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; kiểm soát tài sản, thu nhập, xung đột lợi ích¹⁰. Tăng cường hoạt động thanh tra, giám sát, kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ; phản ánh, báo cáo về hành vi tham nhũng. Thực hiện tốt công tác PCTN, TC trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên có sự quan tâm, phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, TC.

Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng trong các đơn vị: chưa phát sinh.

- *Công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông:* Trong 6 tháng đầu năm 2024, UBND Tỉnh quan tâm chỉ đạo Công an Tỉnh, các sở, ngành có liên quan và địa phương bảo đảm công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn Tỉnh, qua đó, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn Tỉnh tiếp tục được giữ vững, ổn định; không để xảy ra bị động, bất ngờ; tội phạm về trật tự xã hội được kiểm soát. Nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh với một số loại tội phạm, vi phạm pháp luật như: vi phạm pháp luật về trật tự xã hội (nhất là đối tượng thanh thiếu niên), ma túy, cờ bạc, vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng lậu, hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ,... Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, các kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm theo chuyên đề.

- *Công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh:* Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội toàn tỉnh tiếp tục được giữ vững ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững, công tác đối ngoại của Tỉnh đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, giữ vững quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh giáp ranh, đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, xử lý kịp thời, phù hợp các vấn đề phát sinh. Tuyển chọn, gọi 1.671 công dân nhập ngũ vào công an nhân dân và quân đội nhân dân đạt 100% so với chỉ tiêu.

⁸ Ban hành Kế hoạch số 380/KH-UBND ngày 09/12/2023 về việc thực hiện công tác PCTN, TC năm 2024 và chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố ban hành 178 văn bản.

⁹ Đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 29 người theo kế hoạch chuyển đổi năm 2024 và theo yêu cầu tổ chức, cán bộ.

¹⁰ Có 3.792 người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; việc kê khai, công khai được thực hiện theo đúng quy định. Tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định về kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập tại 10 đơn vị.

- *Công tác cải cách hành chính (CCHC)*: Trong 6 tháng đầu năm 2024, công tác CCHC đã được UBND Tỉnh quan tâm, chỉ đạo, điều hành nâng cao chất lượng, tiến độ thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra CCHC thường xuyên để cải thiện chất lượng công tác CCHC¹¹; kết hợp nhiều biện pháp tuyên truyền, phổ biến về công tác CCHC; xây dựng và thực hiện nhiều mô hình, cách làm mới trong CCHC; xây dựng các chuyên mục trên sóng phát thanh, truyền hình để tuyên truyền CCHC. Bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác CCHC đối với: cải cách thể chế; rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, tài chính công; tiếp tục xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM

Các Ban HĐND Tỉnh thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm UBND Tỉnh đề ra để phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng cuối năm, tuy nhiên, đề nghị UBND Tỉnh quan tâm, tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Về lĩnh vực kinh tế

- Tập trung nâng cao hiệu quả phối hợp, bảo đảm xử lý theo quy trình và có thông tin phản hồi kịp thời, rõ ràng, không để kéo dài, đùn đẩy, né tránh; phát huy kênh kết nối thông qua “Mô hình cà phê doanh nhân - doanh nghiệp” để giải quyết nhanh chóng các vấn đề khó khăn phát sinh.

- Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn như: tái cơ cấu các ngành hàng chủ lực, phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng nông thôn mới và tổ chức triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả; chỉ đạo các ngành có định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn, tận dụng phế, phụ phẩm trong nông nghiệp.

- Thực hiện hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp gia tăng công suất hoạt động, phục hồi các hợp đồng, đơn hàng xuất khẩu đã và đang bị suy giảm. Hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã kết nối tiêu thụ, tiếp cận vốn, ứng dụng thương mại điện tử, tham gia các chương trình đổi mới công nghệ, đầu tư máy móc thiết bị, đổi mới quy trình sản xuất, hoạt động hiệu quả, đúng quy định.

- Triển khai hiệu quả các giải pháp kích cầu thương mại và dịch vụ. Kích thích lĩnh vực bán lẻ hàng hoá và dịch vụ, tiếp tục tạo điều kiện cho xuất khẩu. Chú trọng đến xuất nhập khẩu hàng hoá biên mậu.

¹¹ UBND Tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2024 và giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan đến làm việc và kiểm tra công tác thực hiện CCHC của các sở, ngành tỉnh và UBND huyện, thành phố (mỗi đơn vị hành chính cấp huyện sẽ chọn ít nhất 01 đơn vị hành chính cấp xã để kiểm tra).

- Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, địa phương trong công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu công, trong đó khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới trong năm 2024; đẩy nhanh tiến độ thi công, thúc đẩy giải ngân, nhất là các dự án trọng điểm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của Tỉnh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm sớm tăng cường nguồn cung cấp cát san lấp, đất đắp nền công trình để phục vụ cho công trình đầu tư công xây dựng trên địa bàn Tỉnh.

- Quan tâm thúc đẩy chương trình giáo dục địa phương, trong đó có đưa nội dung về xây dựng nông thôn mới vào chương trình nhằm định hướng, giáo dục các em học sinh về xây dựng nông thôn mới như ý thức bảo vệ môi trường (thu gom, tái chế rác thải sinh hoạt), ý thức về sức khỏe, phòng chống dịch bệnh... Triển khai thực hiện khám, chữa bệnh từ xa, trong đó quan tâm đến việc triển khai các tuyến y tế cơ sở.

- Triển khai tổng kiểm kê đất công theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Trong suốt thời gian qua việc thực hiện xây dựng nông thôn mới thì đã có nhiều diện tích đất trồng lúa nước đã chuyển mục đích sử dụng sang đất hạ tầng giao thông, đất trồng cây lâu năm, trong khi đó chỉ tiêu diện tích đất trồng lúa nước Chính phủ giao đến nay không còn sát với thực tế nên việc đưa ra các quyết sách trong ngành nông nghiệp sẽ không phù hợp thực tiễn.

2. Về lĩnh vực văn hoá - xã hội

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu nhằm đảm bảo việc dạy và học, phục vụ đổi mới sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Có giải pháp sử dụng số biên chế được giao (*Theo Báo cáo số 483/UBND-NCPC ngày 13/6/2024 của UBND Tỉnh, đến ngày 31/5/2024 còn 2.293 biên chế chưa sử dụng hết*) để đảm bảo chất lượng công tác dạy và học.

- Có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành Y tế trong công tác đầu tư, mua sắm các trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Yêu cầu các ngành liên quan: Thuế, Hải quan, Quản lý thị trường... hỗ trợ cung cấp hồ sơ nhập khẩu (trong đó có giá nhập khẩu) các mặt hàng, đặc biệt là mặt hàng thiết bị y tế, tạo điều kiện việc mua sắm trang thiết bị chuyên môn phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của HĐND

- Quan tâm thực hiện các giải pháp hỗ trợ hộ mới thoát nghèo, chưa có nguồn thu nhập ổn định, đời sống còn khó khăn để giúp thoát nghèo bền vững. Theo dõi chặt chẽ thị trường lao động, tăng cường kết nối cung cầu lao động;

khuyến khích người dân tham gia Chương trình đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn theo hợp đồng. Thực hiện hiệu quả các nội dung tiểu dự án, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

- Tiếp tục duy trì, phát triển và nâng cao chất lượng thể thao quần chúng, phong trào văn hoá văn nghệ; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hoá đã được đầu tư xây dựng. Đẩy mạnh chương trình hợp tác, liên kết phát triển du lịch; tham gia triển lãm quảng bá sản phẩm du lịch, hình ảnh du lịch của Tỉnh tại các sự kiện, hội chợ du lịch.

- Tăng cường định hướng tuyên truyền cho cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở các nhiệm vụ chính trị của Tỉnh. Quan tâm tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức về kỹ năng công nghệ thông tin, kỹ năng đảm bảo an ninh và an toàn dữ liệu.

3. Về lĩnh vực pháp chế

- Chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện công tác tiếp công dân, chấn chỉnh kịp thời các hạn chế đối với thời hạn xử lý, công tác phân loại, xử lý đơn, thư kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo. Bảo đảm công tác bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức phụ trách tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo được luân chuyển. Tăng cường tập huấn chuyên sâu, cập nhật những văn bản mới cho công chức phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo của công dân, nhất là ở cấp xã.

- Chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra nội bộ về PCTN, TC; bảo đảm thực hiện đúng các quy định trong việc kê khai tài sản, thu nhập.

- Quan tâm chỉ đạo Công an Tỉnh và các ngành có liên quan, địa phương tiếp tục phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền phòng, chống tội phạm, đẩy mạnh công tác đấu tranh, tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là các tội phạm vi phạm trật tự xã hội (*đặc biệt ở lứa tuổi thanh thiếu niên*), ma túy, cờ bạc, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản (*nhất là với các loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản ứng dụng công nghệ cao*); tập trung đấu tranh với các loại tội phạm tàng trữ, tiêu thụ hàng, hàng gian, hàng giả, hàng buôn lậu ở trong nội địa và thông qua các kênh bán hàng trực tuyến; tiếp tục triển khai các đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông góp phần kiềm chế vào kéo giảm tai nạn giao thông.

- Tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện khắc phục tình trạng trễ hạn, quá hạn trong giải quyết TTHC; hạn chế tình trạng phản ánh, đánh giá chưa hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2024 của Ủy ban nhân dân Tỉnh của các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh trình tại Kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân Tỉnh Khóa X.

Kính trình Hội đồng nhân dân Tỉnh xem xét, thảo luận./.

Nơi nhận:

- Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh;
- Ủy ban nhân dân Tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh;
- Ban KTNS, VHXH HĐND Tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh;
- Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh;
- Lưu: VT, BPC, Phòng Công tác HĐND(PVN).

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Hữu Đức